

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ
สมัยสามัญครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระ

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสง่า บ้าง	ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สง่า บ้าง
๒.	นายประสิทธิ์ ละม้าย	รองประธานสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ประสิทธิ์ ละม้าย
๓.	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	นายเกียรติศักดิ์ จงจิต
๔.	นายจำรูญ ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	จำรูญ ละม้าย
๕.	นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	เจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์
๖.	นายโชคดี ศรีเปารยะ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	โชคดี ศรีเปารยะ
๗.	นายธราธิป หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	ธราธิป หนูเพชร
๘.	นายพรัตน์ ราชมณี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรัตน์ ราชมณี
๙.	นายพรสิทธิ์ จันทร์ชุม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	พรสิทธิ์ จันทร์ชุม
๑๐.	นายสิทธิเดช ละม้าย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สิทธิเดช ละม้าย
๑๑.	นายสถิตย์ สุขเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	สถิตย์ สุขเดช

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายจ่านงค์ หนูเพชร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชวลิต สิทธิฤทธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	ชวลิต สิทธิฤทธิ์
๒.	นายวีระศักดิ์ ละม้าย	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	วีระศักดิ์ ละม้าย
๓.	นางสาวอรสุมมา สิทธิฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ	อรสุมมา สิทธิฤทธิ์
๔.	นายปฐมพงษ์ คเชนทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ปฐมพงษ์ คเชนทร์
๕.	นายวสันต์ ไทรแก้ว	ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล	วสันต์ ไทรแก้ว
๖.	นางสัจจนา หนูรุ่ง	นักจัดการงานทั่วไป	สัจจนา หนูรุ่ง
๗.			
๘.	นายจิระ จันทวงศ์	ประธานประชาคม ม.๗	จิระ จันทวงศ์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุม เลขานุการสภาตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาพระ เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญประธานสภากล่าวเปิดการประชุมและประชุมตามระเบียบวาระ

ประธาน เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกฯและคณะผู้บริหารตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกมาเข้าร่วมครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุม และดำเนินประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธาน ๑.๑ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ขอเชิญเลขาฯ ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการจัดทำภาษีโรงเรือนและที่ดินเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบและประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นที่ทราบในการชำระภาษี ซึ่งเป็นการชำระภาษีตัวใหม่ของราษฎร ขอเชิญท่านเลขาฯ ครับ

เลขานุการสภา เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ การเข้ามาในที่ประชุมจะต้องมีการคัดกรองกันก่อน และระหว่างอยู่ในที่ประชุม จะให้ต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา และการจัดที่ประชุม ผมพยายามที่จะจัดให้มีระยะห่างกันพอสมควร เป็นมาตรการที่หน่วยงานราชการจะต้องถือปฏิบัติ แต่ในการอภิปรายขออนุญาตเปิดหน้ากากได้ เพราะถ้าเราพูดทั้งหน้ากาก จะไม่ได้ยิน ถ้าเปิดหน้ากากจะได้บันทึกเสียงได้ชัดเจน ในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อปี ๒๕๖๒ ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ล่วงมาหลายเดือนแล้ว อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าสาระสำคัญของภาษีฉบับนี้ คือมีการยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับเดิมที่ชาวบ้านได้มาจ่ายภาษีกันทุกปี ได้ยกเลิกไปเพราะในปัจจุบันนี้ยังมีประชาชนเดินเข้ามายังเทศบาลและขอเสียภาษีบำรุงท้องที่อยู่ ขอให้ท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนนี้ทางเทศบาลได้สำรวจการครอบครองที่ดินทุกประเภทในพื้นที่ตามหลักฐานที่ดิน ในช่วงแรกจะสำรวจคนที่มีโฉนดก่อน แต่ที่ดินทุกประเภทจะสำรวจหมด ตอนนี้เจ้าหน้าที่จะสำรวจว่าที่ดินแต่ละแปลง ใครครอบครอง มีสิ่งปลูกสร้างอะไรอยู่ด้วย เช่นมีบ้าน และสิ่งปลูกสร้างนั้นใช้ประโยชน์อะไร การจัดเก็บภาษี จัดเก็บจากมูลค่าของที่ดินบวกกับสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแต่ละแปลง ในมูลค่าตรงนี้จะมีการประกาศของกรมธนารักษ์อยู่ ว่าที่ดินแต่ละแปลงมีมูลค่าเท่าไร สิ่งปลูกสร้างมีมูลค่าเท่าไร เป็นมูลค่าที่กรมธนารักษ์ได้ประเมินไว้ ตอนนี้ทางเทศบาลได้ส่งจดหมายฉบับแรกไปให้ประชาชน เป็น ภคส.๓ เป็นข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่เทศบาลได้รับข้อมูลจากกรมที่ดิน ดังนั้นเมื่อได้นับ ภคส.๓ ฉบับแรกนี้ ขอให้ประชาชนได้ตรวจสอบความถูกต้องของที่ดิน เนื่องจากบางครั้งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เทศบาลได้สำรวจแจ้งไปมีความผิดพลาด เช่นได้ขายไปแล้วหรือได้ซื้อมาเพิ่มเติม หรือได้แบ่งที่ดินให้ลูกหลานไปแล้ว ขอให้มาติดต่อที่เทศบาล เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือชื่อ ที่อยู่ ไม่ถูกต้อง ให้มาแจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง หนังสือฉบับแรกแจ้งไปหกร้อยถึงหนึ่งพันฉบับ แต่ทั้งหมดสามพันกว่าแปลง

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้แจกไปก่อนหน้านี้แล้ว สมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมถ้อยคำที่ท่านได้อภิปรายไว้ มีไหม ถ้ามีขอเชิญ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด หรือดูแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมไม่มีข้อผิดพลาด จึงสรุปว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหม่

มติที่ประชุม

๔.๑ ญัตติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขต ส.ป.ก. เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

๕.๑ เรื่องอื่นๆ

นายสฤติย์ สุขขเดช

ขอเชิญสมาชิกสภิติ์ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสฤติย์ สุขขเดช สมาชิกสภา เขตที่ ๒ สืบเนื่องจากผมเป็นคณะกรรมการแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เขาให้เอกสารมาเพื่อจะให้หมู่บ้าน หมู่หนึ่งหมู่ใดหาสมาชิกไปอบรมผูกผ้าหรือว่าจัดดอกไม้ โดยมีงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันฝีมือแรงงาน ผมจึงถ่ายเอกสารเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านใด หรือกลุ่มทำเครื่องแกง หรือกลุ่มทำยาหม่อง หรือกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกลุ่มขึ้นมา ผมได้ถ่ายเอกสารมา ๑๒ ใบ แต่จริงๆถ้าใช้ทั้งตำบลต้องใช้ประมาณคนละ ๒๕ ใบ ผมแค่ถ่าย ๑๒ ใบแค่นั้นเอง อีกเรื่องของกระทรวงแรงงาน เขาขอความร่วมมือตำแหน่งที่ว่างลงมีหลายอัตรา และตำแหน่งที่รับสมัครมีหลายตำแหน่ง เช่น คนสวน หรือคนเร่งรัดหนี้ ช่างไฟฟ้า ช่างปรับอากาศ และอีกเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้า ผมให้น้องถ่ายเอกสารให้ ๑๒ ชุด ขยายเขตไฟฟ้า หมายถึงบ้านหนึ่งบ้านใดไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามเอกสารที่แนบ ผมขออนุญาตท่านประธานแจกสมาชิกคนละหนึ่งชุด แล้วให้ส่งกลับมาที่ผม เรื่องถนนพัง ถนนคอนกรีต คสล.พัง หมู่ที่ ๕ มี ๒ จุด สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วประชุมมา ผมก็พูดในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่ามีถนนคอนกรีต สาย ๔๑๘๙ เลียบบ้านศุกกิต

ยับ และเลยห้วยแฝด ๒ จุด และถนนหมู่ที่ ๑๒ ที่ทางไปบ้านนายประเสริฐ ยับ หรือบ้าน อาเซียน ที่คอนกรีตพัง ผมพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้ซ่อมเลย ขอความกรุณาด้วย ยัง ไม่ได้ซ่อมก็ไปซิดสี ไปดูว่าจะได้ซ่อมวันไหน ดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ไม่ได้ว่าผู้บริหาร หรือว่าไม่มีเงิน ไม่ได้ว่า แต่ที่ต้องใส่ใจเรื่องผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดบ้าง ไม่ได้แค่ผม สมาชิกเขต ๒ เคยพูด ๒-๓ ครั้งแล้ว แต่ครั้งที่แล้วผมหยิบขึ้นมาพูด และครั้งนี้ก็พูดจาก ครั้งที่แล้วที่ประชุมมา อย่างไรก็ตามแล้วแต่ฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารช่วยดูแลสักนิด ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกพรรคนี้ครับ

นายพรรคนี้ ราชมณี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมพรรคนี้ ราชมณี จะถามความคืบหน้า วันก่อนได้ถาม ในวาระอื่นๆเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน เรื่อง คูน้ำข้างวัดหน้าเขา ตอนนี้มีความคืบหน้าหรือได้ดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วเพื่อเป็นการ แก้ปัญหาความเดือดร้อน ความสกปรกและกลิ่นเหม็น เพราะระยะเวลาได้ผ่านล่วงเลย มา ๒-๓ เดือนแล้ว อยากจะถามความคืบหน้า และช่วยกรุณาติดตามด้วย เพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับชาวบ้านด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธาน

ขอเชิญสมาชิกเจตนิพัทธ์ครับ

นายเจตนิพัทธ์ ยับยงวิวัฒน์

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมมีสามประเด็นเกี่ยวกับวาระอื่นๆ ในฐานะที่ผมเป็น ตัวแทนของชาวบ้าน รับเรื่องความคิดเห็นของชาวบ้าน ในประเด็นที่หนึ่ง เราอยู่ในภาวะ วิกฤตภัยแล้ง ที่แล้งยาวนานต่อเนื่อง ผมนั่งพูดคุยกับชาวบ้านว่าในเขตรอยต่อของหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๑๑ หน้าบ้านประธาน มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ อยากให้ทางเทศบาลทำหนังสือขอ เครื่องจักรปรับแอ่งน้ำ เพื่อตักตะกอน สิ่งปฏิกูลที่ไม่เหมาะสมในแอ่งน้ำ เพื่อสำรองไว้ใน อนาคต ประชาชน ๒-๓ หมู่บ้านจะได้ใช้น้ำที่สะอาด เพราะช่วยสมัยที่ผมเป็นวัยเด็ก น้ำ ไสบริสุทธิ แต่พอปี ๒๕๖๓ มีวัชพืช มวลตะกอนน้ำไม่ใสแล้ว อยากให้ทำหนังสือไปขอ เครื่องจักรของ อบจ.หรือของกรมชลประทาน ที่เขามีเครื่องมือ เราอาจจะช่วยเรื่องวัสดุ น้ำมันหล่อลื่น ประเด็นที่ ๒ ไหนๆทางสำนักงานจะทำหนังสือยื่นไปทาง ส.ป.ก. ฝากของ หมู่ ๙ ด้วย มีถนนอยู่ ๒ สาย ที่อยู่ในพื้นที่ของ ส.ป.ก.ผมขึ้นไปรังวัดแล้ว แต่ท่านนายกฯ ไม่เคยให้งบประมาณ ผ่านประชาคมหมู่บ้านในลำดับที่ ๑ เมื่อ ๔-๕ ปีมาแล้ว ขอ อนุญาตในคราวเดียวกัน เพื่อว่างบประมาณมีต่อไปข้างหน้าเราไม่ต้องวกมาที่สภาแห่งนี้ อีก ส่วนประเด็นที่ ๓ เรื่องแผนพัฒนาตำบลเขาพระ ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ผมเปิดดูว่าอาณา เขตของตำบลเขาพระเรามีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติมาก แต่ปรากฏว่าในแผนไม่มี ไม่ว่าจะป็นหนานปลาตาย น้ำตกห้วยสูงได้ ว่าเราจะปรับปรุงสภาพแหล่งท่องเที่ยวหรือ เส้นทาง ให้มอเตอร์ไซด์ขึ้นไป ไม่มี จะต้องมียกเว้นในแผน อนาคตความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชนชาวตำบลเขาพระ จะยึดติดกับการทำสวนไม่ได้ เราก็มองว่าราคาผลผลิตของ พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เราจะต้องสร้างอาชีพเสริม เราจะต้องมีอัตลักษณ์ทางแหล่ง ท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ที่ผมพูดไม่ได้ให้เป็นข่าว แต่ผมว่า จุดอ่อนของตำบลของเรา มีพื้นที่เยอะแยะ แต่ไม่มีความจริงจังในการแก้ปัญหา ใน การสร้างโอกาสให้ชุมชน ให้ท้องถิ่น ให้กับผู้สูงอายุที่เกิน ๖๐ ปี ความจริงเขาก็สามารถ ทำอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แต่ละครอบครัวได้ แต่ว่าเราไม่ไปจุดประกายทางความคิด ให้เขา เรามุ่งแต่อยู่ในกรอบระเบียบอย่างเดียว ฉะนั้นขอคำหนึ่ง เป็นแผนพัฒนาที่ ไม่สมบูรณ์ ท่านดึงเอาข้อมูลมาบรรจุไม่รอบด้าน เพราะฉะนั้นขอให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ ฝ่าย

บริหารช่วยปรับปรุงในอนาคตต่อไปข้างหน้า ช่วยดึงข้อมูลมาบรรจุให้รอบด้าน เป็นกรอบ ถ้าเราปล่อยให้สภาพเกิดเช่นนี้ เป็นจุดอ่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราจะสามารถแก้ไขได้ เมื่อรัฐบาลให้เงินมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของเรา เราเสียโอกาสทันที เพราะฉะนั้นการกำหนดแผนจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติด้วย เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลเขาพระของเรา ขอขอบคุณมากครับ

ประธาน

นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯครับ

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกที่นำเรื่องมาชี้แจง ในส่วนของท่านสถิตย์ ผมจะมอบหมายให้กองช่างได้ลงไปสำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหาแนวทางการแก้ไข เพื่อให้พี่น้องได้ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้ดีขึ้น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผมขอภัยในความล่าช้า ในเรื่องของคุระบายน้ำ ผมได้ลงไปดูแล้ว ได้ประสานกับโรงเรียนวัดหน้าเขา ส่วนหนึ่งมาจากการทำครัวของโรงเรียน ได้ประสานเพื่อให้อาหารทางกำจัดไม่ให้มีกลิ่นไปรบกวน ในระยะยาว ได้คุยกับเจ้าของพื้นที่ จะทำคูไปสู่อ่างน้ำ และหาวิธีการที่จะปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลอง จะต้องอีกทีว่าจะมีวิธีการอย่างไร ต้องใช้งบประมาณและพื้นที่ด้วย คิดว่าในปี ๖๓ - ๖๔ จะต้องหาวิธีการระบายน้ำต่างๆที่ไหลสู่อ่างน้ำ และหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนของท่านเจตนิพัทธ์ เรื่องเอกสารที่ดิน ขอเรียนว่าเอกสารที่ขอผ่านสภาและจะส่งไปทาง ส.ป.ก. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เราต้องขอรายละเอียดของพื้นที่ที่จะเข้าไปดำเนินการ เอกสารที่ ส.ป.ก.ออกให้ จะต้องแผนที่ระวางที่จะเข้าไปดำเนินการ เราจะต้องให้ ส.ป.ก.ยืนยันว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของ ส.ป.ก.จริงๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสาร ส.ป.ก.ของเจ้าของพื้นที่ ยกตัวอย่างไม่ว่าสวนสละหรือทางขึ้นวังหินแตก เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านที่ของใคร เจ้าของที่ตรงนั้นต้องเอาเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาล เพื่อจะส่งไปให้ ส.ป.ก. ให้เขาชี้ระวางว่าตรงนี้ติดเขต ขอให้ท่านเจตนิพัทธ์ช่วยประสานเรื่องเอกสารที่จะให้เทศบาลช่วยดูแล เรื่องงบประมาณ ผมว่าในอนาคตเราค่อนข้างจะลงตัว ผมคิดว่าเราจะมึงงบประมาณไปลงในพื้นที่ได้ สำคัญที่สุดคือเอกสารที่เกี่ยวข้อง งบประมาณจะง่ายกว่าการขออนุญาต ผมขอเรียนว่า ถนน ๒ สาย ที่เราผ่านสภาในครั้งนี้ เราได้ขอไป ๒-๓ ครั้งแล้ว ส.ป.ก. เขาแจ้งมาแต่แต่ละครั้งค่อนข้างยุ่งยากสักหน่อย เราก็ไม่หยุดความพยายามที่จะตอบโจทย์ปัญหาความเดือดร้อน การผ่านสภาก็เป็นเรื่องใหม่ที่ ส.ป.ก.แจ้งมายังเทศบาล การตอบหนังสือเราทำมาตลอดและต่อเนื่องด้วย ขอเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกอีกครั้ง ว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ไม่ได้นิ่งเฉยในการดูแลปัญหาให้กับพี่น้อง ตรงนี้ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อำนวยความสะดวก ไม่ว่าเรื่องที่ดิน เรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นทีมงานที่ดูแลพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณครับ

ประธาน

นายสถิตย์ สุขเขต

ขอเชิญสมาชิกสถิตย์ครับ

เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมสถิตย์ สุขเขต สืบเนื่องมาจากเทศบาลตำบลเขาพระขอตั้งแท่งค้ำน้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน แล้วในช่วงหลังไม่ทราบเป็นอย่างไร ไม่ได้ตั้ง หรือเขาไม่อนุญาต เมื่อวานผมได้โทรติดต่อประสานงานกับหัวหน้าชลประทาน ผมเล่ารายละเอียดว่าเมื่อก่อนทางเทศบาลตำบลเขาพระขอใช้พื้นที่และจับจีพีเอสส่งให้เรียบร้อย เขาไม่อนุมัติ ผมอยากให้ทางผู้บริหารเข้าไปติดต่อใหม่ ท่านบอกว่าทางกรมขอยกให้ ให้ผมมานำเรียนว่าทางกรมให้ทำอะไรไปบ้าง หรือจะให้เอาเอกสารชุด

